

## PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP ĐIỂM SÁNG CỦA THỐNG KÊ CẦN THƠ

Là một thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ vốn được mệnh danh là Tây Đô - Thủ phủ của miền Tây Nam bộ từ hơn trăm năm trước. Cần Thơ còn được xác định là trung tâm động lực, đóng vai trò kết nối, tạo lực đẩy cho toàn vùng. Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành trong đó có ngành Thống kê đã giúp Cần Thơ ngày càng phát triển và trở thành vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của cả nước. Hòa mình cùng với sự phát triển chung đó, Phòng Tổng hợp Cục Thống kê Cần Thơ cũng ngày càng khẳng định được vị trí và tầm quan trọng của mình, trở thành điểm sáng của ngành Thống kê Cần Thơ.

Nhân sự của Phòng hiện có 06 công chức, trong đó nữ chiếm 66,6%, 100% có trình độ đại học. Hàng năm, cùng với việc triển khai kế hoạch công tác và thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn của Thành phố cũng như của Cục Thống kê Cần Thơ, nhằm bảo đảm tốt thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, đánh giá và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước, Phòng còn chủ động tìm tòi những phương pháp làm việc mới, mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Xuất phát từ nhiệm vụ biên soạn tổng hợp số liệu thống kê, được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Thống kê Cần Thơ, Phòng đã nghiên cứu xây dựng thành công maket Niên giám Thống kê cho cấp quận, huyện giúp việc kiểm tra, chỉnh lý và in ấn niên giám thống kê quận, huyện nhanh chóng và đạt độ chính xác cao. Có thể nói đây là nỗ lực rất lớn của công chức trong Phòng, vì với số lượng nhân sự ít mà phải hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn. Mặt khác từ những hiệu quả trong công việc mà Phòng mang lại cũng đã giảm bớt tình trạng chênh lệch số liệu giữa thành phố và các quận, huyện. Đây được coi là sáng kiến đáng ghi nhận vì nó không những mang lại hiệu quả về mặt kinh tế mà còn tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng trong công tác thống kê tổng hợp đối với các cán bộ trong phòng.

Trong công tác biên soạn số liệu tài khoản quốc gia, Phòng cũng luôn thực hiện các báo cáo đúng thời gian quy định, ngoài những thông tin thu thập được từ các phòng nghiệp vụ và từ các cuộc điều tra hàng năm, Phòng còn chủ động gửi công văn đến các đơn vị, chi nhánh trên



địa bàn để thu thập số liệu về doanh thu, chi phí... Đồng thời cử cán bộ đến các đơn vị như: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố để thu thập số liệu, vì thế các báo cáo tài khoản quốc gia ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phòng Thống kê Tổng hợp còn tham gia tích cực các phong trào đoàn thể như: Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia các phong trào do Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên tổ chức như: Tham gia viết báo tường “Mừng Đảng, mừng Xuân”; Tham gia văn nghệ, thể thao phục vụ các Hội nghị trong cơ quan;...

Không chỉ là đơn vị luôn dẫn đầu trong hoạt động chuyên môn, hăng hái với hoạt động đoàn thể, phòng Thống kê Cục Thống kê Cần Thơ còn là nơi mà các anh chị em trong phòng cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, vướng mắc trong công việc, cuộc sống. Mọi người đều coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Phòng có biệt hiệu vui là phòng “tre già măng mọc”, bởi một nửa số cán bộ công chức trong phòng là người có tuổi đời và tuổi nghề cao, như anh Lê Bá Lộc - mọi người hay gọi là lão thành trong phòng có hơn 25 năm công tác với sở trường là công nghệ thông tin, anh cũng là một trong những người đầu tiên xây dựng mạng LAN của cơ quan từ năm đầu tiên. Tiếp đến là chị Trưởng phòng Nguyễn Cúc Xuân có hơn 20 năm công tác trong ngành, với tính cách nhiệt tình, ân cần và khéo léo chị luôn là người chị cả trong phòng, cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác thống kê, chị đã hướng dẫn, giúp đỡ các công chức của Phòng trong việc xử lý số liệu, thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả. Anh Phó trưởng phòng Phan Thanh Nghĩa cũng đã có trên 15 năm công tác. Số còn lại là những anh chị em còn khá trẻ, mới hơn 20 tuổi đời và cũng mới vào nghề được đôi, ba năm. Tuy đến với ngành ở những thời điểm khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới một mục đích là làm sao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, để cống hiến thật nhiều cho ngành Thống kê.

Do có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều năm liền Phòng Thống kê Tổng hợp Cục Thống kê Cần Thơ đã được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm 2008 - 2013); Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ (năm 2011); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (năm 2009); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2007, 2011) và đặc biệt năm 2013 Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Năm 2009: Bằng khen của Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2007, 2011: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2008-2013: Tập thể Lao động xuất sắc

Năm 2011: Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba